

BIÊN BẢN

Hội nghị đối thoại giữa Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Minh với giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh

Địa điểm: Tại Trường Mầm non Bình Minh

Thời gian: 8h ngày 28 tháng 9 năm 2024

1. Thành phần:

- Phạm Thị Ánh Tuyết - Hiệu trưởng – chủ trì
- Nguyễn Thị Hiền – Phó hiệu trưởng- chủ tịch công đoàn
- Nguyễn Thị Bích Nguyên – Thư ký
- 34/34 cán bộ, giáo viên, nhân viên
- 50/217 cha, mẹ trẻ.

2. Nội dung:

-Đồng chí Nguyễn Thị Hiền: Giới thiệu đại biểu, thông qua kế hoạch, nội dung buổi đối thoại.

-Đồng chí Phạm Thị Ánh Tuyết: Thông báo khái quát về kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường trong năm học 2023-2024 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua của nhà trường trong năm học 2024-2025; một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục;

-Đồng chí Tuyết gợi ý cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trao đổi một số nội dung có liên quan đến điều kiện làm việc, giảng dạy, giáo viên, nhân viên tại nhà trường. Những yêu cầu của cán bộ, giáo viên, nhân viên; BCH công đoàn cơ sở nhà trường với Hiệu trưởng. Các khoản thu, chi trong năm học.

3. Ý kiến cá nhân:

-Ý kiến 1 Đồng chí Nguyễn Thảo Vi: Tại điểm trường khối 1 trẻ đông, diện tích chật, bàn ghế của trẻ hư hỏng, mục, đang tận dụng, đề nghị nhà trường cấp bàn, ghế để các lớp đủ điều kiện hoạt động, trẻ tại khối 1 kinh tế đình khó khăn, bữa ăn trưa của trẻ thiếu chất nhiều, mong ban giám hiệu tổ chức buổi tuyên truyền về chế độ dinh dưỡng cho cha, mẹ trẻ hiểu.

-Ý kiến 2 Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm: Tại các lớp đa phần thiếu đồ dùng, đồ chơi các độ tuổi, đồ chơi ngoài trời tại khu trung tâm đã quá niên hạn,



nhà trường có thể xem xét cấp đồ dùng, đồ chơi cho các lớp, sơn, sửa lại đồ chơi ngoài trời.

-Ý kiến 3 Đồng chí Diệp Thị Hạnh: Đồ dùng nhà bếp đã sử dụng nhiều năm, nhà trường có thể họp hội cha, mẹ xin kinh phí mua sắm thay một số đồ dùng bằng inox cho sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

-Ý kiến 4. Nguyễn Thị Bích Nguyên: Thiết bị máy tính của bộ phận văn thư hay bị trục trặc, làm khó khăn trong quá trình làm việc, nhà trường tham mưu với lãnh đạo cấp máy vi tính để thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ của văn thư.

-Ý kiến 5 cha mẹ trẻ: Nhà trường đã làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ, riêng các khoản thu cũng đã công khai cụ thể rõ ràng, chi tiết từng mục, có xin ý kiến cha mẹ trẻ. Đề nghị năm học này nhà trường quan tâm tốt hơn công tác giáo dục trẻ, tổ chức thêm các sự kiện cho trẻ được tham gia đồng đều, quan tâm hơn đến trẻ ở khối 1 và khối 2.

-Ý kiến cha, mẹ khối 1: Khối 1 lớp học thấy bị hẹp, đồ dùng ngoài trời thiếu, trẻ thiệt thòi.

4. Trả lời, kết luận:

Đồng chí Tuyết trả lời các ý kiến tại buổi đối thoại. Bàn ghế khối 1 nhà trường đã làm tờ trình xin phòng giáo dục cấp và đã được duyệt, khi nào có nhà trường sẽ cấp, Nhà trường sẽ phối hợp với phụ nữ khối 1 để tổ chức tuyên truyền dinh dưỡng cho các bậc cha, mẹ tại khối 1, giáo viên khối 1 thường xuyên tuyên truyền, trao đổi với cha, mẹ trẻ về bữa ăn của trẻ để nâng cao sự hiểu biết của cha, mẹ, thiết kế bảng tuyên truyền, mời cha, mẹ tới lớp tham gia các hoạt động của lớp.

Ý kiến 2 đồ dùng, đồ chơi nhà trường không có kinh phí để mua sắm, những đồ dùng, đồ chơi ngoài trời chờ cấp trên cấp phát, nhà trường chỉ sửa chữa, nhỏ, nâng cấp để đảm bảo độ an toàn nhất định.

Ý kiến 3. Đồ dùng nhà bếp cần tận dụng được cái nào thì sử dụng cái đó, chỉ cái nào hư hỏng nặng không thể sử dụng được mới làm đề xuất và xin ý kiến cha, mẹ trẻ, không gây ảnh hưởng đến kinh phí chung.

Ý kiến 4. Máy tính bộ phận văn thư tạm thời sử dụng, nhà trường sẽ tham mưu xin mua, sắm, nếu có sẽ cấp máy mới ch văn thư.

Ý kiến 5. Nhà trường sẽ cố gắng phát huy những mặt mạnh, ưu điểm, quan tâm hơn đến các hoạt động ngoại khoá cho 100% trẻ tại trường, đối với trẻ khối 1 và khối 2 nhà trường sẽ quan tâm từng bước, tùy vào điều kiện từng sự kiện.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11h cùng ngày, biên bản được thông qua hội nghị./.

Thư ký



Nguyễn Thị Bích Nguyễn

Chủ trì



Phạm Thị Ánh Tuyết

